

กษ



เทศบาลเมืองเขาส่ง
เลขที่บ.๖.๒๙๗.....
วันที่. 12. ๖. ๖๖.....
เวลา. ๙.๑๗.๓๐.....

ที่ รย ๐๐๒๓.๘/ว ๒๖๘๑

ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา
ถนนเขาดิน-สี่แยกพัฒนา
รย ๒๑๑๑๐

๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง. ขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา นำเป็น และเขาน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๑/ว ๕๔๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พร้อมนี้อำเภอเขาชะเมาขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๑/ว ๕๔๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.rayonglocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงษ์ สุขวิสิฐ)

นายอำเภอเขาชะเมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๓๘๘๙๙-๖๐๙๘/๐๙๐-๗๗๐๑๖๓๔



ที่ รย ๐๐๒๓.๑/ว ๕๗๔๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดระยอง
เลขที่ ๐๕๕๓ ๕๕๖

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย. ๒๑๑๕๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภัคดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง นั้น

จังหวัดระยองขอเรียนว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดทำสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง (www.rayonglocal.go.th) หัวข้อสรุปรายงานการประชุม และหากประสงค์จะแก้ไขขอให้ประสานโดยตรงกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ่องอาจอิทธิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วิทยุ ๒๕๖๑. ๑๖๕๕ ๕๖๑

- พี่อ้อมรดกตาม

๒. พี่อ้อมระยอง ๐๖๓.

ทุกแห่งทราบและดำเนินการให้ทราบ
โดยทันทีที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิสิษฐ์ ทองเชื้อ)

ท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา

- ดงนางแก้ว
ส.อ.อ.อ.
(นายณัฐพงษ์ สุขวิสิฐ)
นายอำเภอเขาชะเมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๓๘๖๕ - ๔๑๕๑-๓

นายพิสิษฐ์ ทองเชื้อ

ปลัดอำเภอ

สรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทางปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	แนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	<p>๑. แนะนำข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง/ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>๑.๑ นายยุทธพล งามอาภาภิรักษ์ ปลัดจังหวัดระยอง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑.๒ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑.๓ นายอินทรีย์ เกตุมณี นายอำเภอเมืองระยอง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑.๔ นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. ขอให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้ง พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงพนักงาน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบด้วย</p> <p>๓. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องนโยบายของสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง</p>	
๒	นโยบายและข้อราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง	<p>- นำเสนอผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Practice)</p> <p>- ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ด้านสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด</p> <p>- รับรองสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>- ข้อราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>๑. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อกั้นฝูกั้นเงินรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>-ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อกั้นฝูกั้นและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทาง ปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
		<p>๒. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none">- กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๖ -๒๕๖๑ งบอุดหนุนและงบกลางออกไปจนวันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผ่าน ระบบ GFMS แล้ว <p>๓. ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ <p>๔. การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๖๓ เป็นต้นไป <p>๕. แนวทางการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดระยองโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงานประเพณีท้องถิ่นที่ยังไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ หรือต้องตีความกิจกรรมนั้นให้ส่งเอกสารข้อมูลและแบบรายละเอียดฯ ส่งให้จังหวัดระยอง เพื่อเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน <p>๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทาง ปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
		<p>๗. แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none">- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตนโดยฉับพลันทันที โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา สำหรับการให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อต้องเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน และประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนราชการให้กับหน่วยงานของรัฐ ไม่มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่มีเงินอุดหนุนราชการ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ที่จะพิจารณาเงินอุดหนุนที่จะจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ <p>๘. การกำหนดแบบแจ้งผู้ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๓ กรณีให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ทำงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องทำความเห็นเสนอปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ทำงานแล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ทำงานให้จังหวัดทราบด้วย	

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทางปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
		<p>๙. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๑๐. การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภา</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารสมาชิกสภา สามารถจ่ายเงินให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาในวันเดียวกับข้าราชการ โดยให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ๓ วันทำการ</p> <p>๑๑. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายบัตรกาชาด งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง</p> <p>๑๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป</p>	

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทางปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๓	แนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	<p>ส่วนราชการในจังหวัดระยองขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ปลัดจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- แนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุมกำกับ ดูแลในส่วนภูมิภาคโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่ผู้อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.จังหวัด) <p>๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนทาง www.bikeunairak2018.com หรือศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป <p>๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๑) การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีเร่งด่วน๒) โครงการบริจาคเป็นยี่งชีผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ๓) การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก <p>๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป <p>๕. ประกันสังคมจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไป	

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ/แนวทาง ปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๔	เรื่องอื่น ๆ	<p>๖. สาธารณสุขจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมกิจกรรม "หมอชาวบ้าน" ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ <p>๗. ปศุสัตว์จังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการที่ขายซากสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ โดยขอให้ต่อใบอนุญาตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีโรงฆ่าสัตว์ เช่น สัตว์ปีก สุกร โค ให้พนักงานตรวจโรคของโรงฆ่าสัตว์นั้นๆ (สัตวแพทย์) ออกใบอนุญาตประกอบการฆ่า (ร.น.๑) <p>๘. คลังจังหวัดระยอง</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป- เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ซักถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่าง ๆ- เทศบาลเมืองมาบตาพุด- ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด	

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย รุ่งเรือง)

ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ผู้ตรวจสอบ